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Í borgarráði er liður sem heitir Óvissustig almannavarna vegna Log4j. Eftir því sem fulltrúi 
Flokks fólksins kemst næst þá eru hér um að ræða einhverskonar vangaveltur eða kynningar í 
kjölfar skoðunar öryggismála í netkerfum Reykjavíkur í kjölfar öryggisgallans sem varð vart 
við um allan heim fyrir nokkrum dögum.  Þá er kannski rétt að spyrja hvort það sé búið að 
yfirfara kerfi borgarinnar hvað þetta varðar?  Er ekki einhver sérstakur öryggisstjóri hjá ÞON? 
Hver er er raunverulega staða öryggismála ÞON / RVK 


